

UBND HUYỆN KON RẪY
PHÒNG GD&ĐT

Số: /PGDĐT

V/v tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo của UBND huyện về việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú, học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Rẫy, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy

Thực hiện Công văn số 4585/UBND-KGVX ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu dự thảo văn bản của UBND huyện chỉ đạo về việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú, học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ngày **05/01/2024**, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 05/PGDĐT về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND huyện về việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú, học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện.

Đến ngày **09/01/2024**, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến tham gia góp ý của 02 cơ quan, đơn vị. Trong đó, 01 cơ quan góp ý bằng văn bản gồm: Ủy ban nhân dân xã Đăk Kôi, thống nhất với dự thảo (*Có văn bản góp ý của Ủy ban nhân dân xã Đăk Kôi gửi kèm*).

Phòng Kinh tế - Hạ tầng góp ý trực tiếp trên hệ thống Iofice-VNPT đề nghị điều chỉnh mục 4 thuộc về trách nhiệm của Phòng GDĐT và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn không thuộc Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Phòng Dân tộc. Việc đề xuất xây dựng phòng học kiên cố trường, lớp học ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, Phòng GDĐT đề xuất Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Dân tộc và Phòng Kinh tế-Hạ tầng tổng hợp. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến góp ý và đã điều chỉnh văn bản theo chức năng, nhiệm vụ.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất và ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị. Theo Công văn số 05/PGDĐT ngày 05/01/2024 yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi góp ý về

Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ Ioffice-VNPT trước ngày **09/01/2024**. Quá thời hạn nêu trên các cơ quan, đơn vị không có văn bản góp ý thì coi như thống nhất với dự thảo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, ban hành./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trưởng phòng GDĐT (Chỉ đạo),
- Các Phó trưởng phòng (t/dối);
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Minh Trí